



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๙๔

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์ พระราชทาน ป้องกันโรค โควิด-๑๙	bangkokbiznews, komchadluek	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะมอบให้แก่ รพ.ในสังกัด กทม. บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทาน ได้แก่ ชุดใช้ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE) ๗๐,๐๐๐ ชิ้น ประกอบด้วย ชุดแบบ Isolation Gown ๔๐,๐๐๐ ชิ้น ชุดแบบ Coverall Gown ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และชุดแบบ Reusable Isolation ๒๐,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยสำนักการแพทย์ กทม.จะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ	ด้านบวก - รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่โรงพยาบาลสังกัด กทม.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง
๒	กทม.ผ่อนปรน ๑๓ สถานที เสี่ยงมีผล ๒๒ ม.ค.นี้	ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, ผู้จัดการ รายวัน ๓๖๐ องศา, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, matichon, mgronline, mthai, dailynews, siamrath, springnews, sanook, sentangsedtee, siamsport, kapook, khaosod, komchadluek,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ลงนามในประกาศ กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานทีเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๗) มีเนื้อหาให้สถานทีที่มีประกาศให้ปิดตามประกาศ กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานทีเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๑ ม.ค.๖๔ สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ได้แก่ (๑) สถานทีเล่นตุ้เกม (๒) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต (๓) สถานทีดูแลผู้สูงอายุ (๔) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) (๕) สนามแข่งขันทุกประเภท (ไม่รวมถึงสนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามมวย สนามม้า สนามชนโคสนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน) (๖) สถานทีให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานทีจัดเลี้ยง รวมถึงสถานทีอื่นใดทีมีลักษณะทำนองเดียวกัน (๗) สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง (๘) สถานเสริมความงาม สถานทีสักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (๙) สถานทีออกกำลังกายฟิตเนส (๑๐) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย	ด้านบวก - พิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - เพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายหลัง กทม.ออกประกาศ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		kaohoon, naewna, newtv, nationtv, thaipbs, newsalive, thairath, thansettakij, thebangkokinsight, thaipost, thailandplus, tna.mcot, tnthailand, thestandard, techsauce, thaich๘, one๓๑, amarintv, bangkokbiznews, businesstoday, banmuang, brighttv, Chiangmainews, innnews, isranews, posttoday, pptvhd๓๖, prachachat, efinancethai, js๑๐๐, ejan, ๗๗kaoded	นวดฝ่าเท้า (๑๑) สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย (๑๒) สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน และ (๑๓) สถาบันสึลาค หรือสอนสึลาค โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่ กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด - สถานที่อื่นที่ไม่มีประกาศให้ปิด หรือไม่ได้กำหนดมาตรการเฉพาะสถานที่ ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้ (๑) บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (๒) ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (๓) อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ ม. และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (๔) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (๕) จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรม (๖) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป	ผ่อนปรนให้เปิดกิจการ เพื่อ เฝ้าระวังและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-๑๙	
๓	ผู้ว่าฯ กทม. เผยความคืบหน้า อัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสาย สีเขียว	ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, naewna, thairath, matichon, nationtv, springnews, newtv	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีการประชุมคณะกรรมการ การคมนาคม ที่มีนายโสภณ ชาร์มย์ เป็นประธาน มีมติให้ กทม.ชะลอการ เก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสาย ๑๐๔ บาท ในวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ นี้ออกไปก่อน ว่า กทม.ยืนยันจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตามที่ได้ประกาศ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่เอกชนผู้รับสัมปทาน ทั้งนี้ การดำเนินการในลำดับต่อไปต้องรอการพิจารณาจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี สำหรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ราคา ๑๐๔ บาท ตลอดสาย เป็นราคาที่สมเหตุผล ไม่ได้แพงเกินไปสามารถเปรียบเทียบกับ อัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเหมือนกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ	ด้านบวก - พิจารณาอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าที่ กทม.รับผิดชอบ ตามแนวทางที่กำหนด - เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่ง สาธารณะ ล้อ รวง เรือ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ เดินทางให้แก่ประชาชน และ ส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมา ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการ	- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจับเก็บค่า โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวใน อัตรา ๑๐๔ บาทตลอดสาย เริ่มวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ ให้ ประชาชนได้รับทราบอย่าง ต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			กทม.ยืนยันอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวถูกกว่า และดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ สามารถตรวจสอบได้	ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น	
๔	กทม.ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ	thansettakij	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า ประชาชนในกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการสวม หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นอย่างดี โดยในช่วงเช้าและเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน จำเป็นต้องเดินทางไปประกอบอาชีพหรือกลับที่พัก พบว่าประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยมากถึงร้อยละ ๙๐ แต่ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วน ประชาชนบางส่วนละเลยการสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยสวมหน้ากากอนามัยลดลงประมาณร้อยละ ๘๐ กทม. จึงได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขต โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ หมั่นสอดส่องดูแล ให้คำแนะนำ และตักเตือน ให้ประชาชนบางส่วนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธี เช่น ใส่หน้ากากไว้ได้คาง หรือใส่หน้ากากอนามัยโดยเปิดปากเพื่อหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนสอดส่องดูแล ให้คำแนะนำ หรือเตือนกัน และกัน หากพบผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่หน้ากากอนามัยแบบไม่ถูกวิธี ขอให้เตือนหรือแนะนำกันอย่างสุภาพ	<u>ด้านบวก</u> - รณรงค์ ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะช่วงเวลาระหว่างวัน รวมถึงให้คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
๕	กทม.ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก คมโควิด-๑๙ ได้เร็วไม่ระบดในวงกว้าง	siamrath, parchachat, matichon	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.กล่าวว่า กทม.และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ร่วมกันตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยตรวจเชิงรุกไปแล้วประมาณ ๒ หมื่นราย ทั้งนี้ กทม.ได้แบ่งการตรวจเป็น ๓ แบบคือ (๑) ตรวจเชิงรุก สำหรับคน สถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยจะจัดรถไปตรวจให้ในพื้นที่ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบ (๒) จากการสอบสวนโรค หากพบมีผู้สัมผัส มีความเสี่ยง จะติดต่อไปให้มารับการตรวจ และ (๓) สำหรับประชาชนทั่วไปที่สงสัยอยากตรวจ ให้ใช้ระบบ BKKCOVID-๑๙ ขณะนี้มีผู้ใช้บริการราว ๓.๗ แสนรายแล้ว ซึ่งหากมีความเสี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปให้มารับบริการตรวจ ส่วนกรณีใหม่ไลน์ที่ระบุการสืบสวนโรคของ กทม.ล่าช้า นั้น การสอบสวนโรคอาจใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร เพราะต้องให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลเป็นอันดับแรก แต่หากผู้ป่วยอาการไม่หนักก็จะสอบถามและไปตรวจสอบสถานที่ที่ระบุมาว่าได้ไปจริงหรือไม่ โดยจะพยายาม	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - เร่งรัดดำเนินการสอบสวน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกราย</p> <p>- นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมแนวโน้มผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ลดลง สอดคล้องกับผู้ป่วยทั้งประเทศ ที่ผ่านมา กทม. สามารถรับมือกับปัญหาเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุด โดยมาตรการแรกคือ การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อยุติการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมาตรการเฝ้าระวังเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดย กทม.และ สธ.ได้ร่วมกันเฝ้าระวัง ค้นหาจุดเสี่ยง สำรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว สุ่มตรวจน้ำลายในพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย บางขุนเทียน หนองแขม บางบอน บางแค และจอมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมาก รวมทั้งเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อพื้นที่อื่นด้วย ซึ่งในวันที่ ๑๒ ก.พ.นี้ จะตรวจครบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การระบาดของกรุงเทพฯ เป็นการระบาดต่อเนื่องจากพื้นที่อื่น ทั้งจากตลาด สถานบันเทิง ด้วยลักษณะของประชาชนในเมืองหลวงที่มีการเคลื่อนย้ายประชาชนมาก จึงพบการระบาดได้ประปราย แต่ยังไม่พบการระบาดใหญ่ที่เป็นวงกว้าง เช่น กรณี จ.สมุทรสาคร</p>		
๖	<p>กทม.ชี้แจง การพิจารณา เปิดสถานศึกษา ต้องรอข้อสั่งการ จาก ศบค.</p>	<p>siamrath, springnews, prachachat</p>	<p>ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า การพิจารณาเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม.ต้องรอข้อสั่งการจาก ศบค. โดยระหว่างนี้โรงเรียนสังกัด กทม.และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม หาก ศบค.พิจารณาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดีขึ้นและอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์นี้ กทม.ก็พร้อมดำเนินการ สำหรับการสอบโอเน็ตนั้น มีบางประเด็นที่ต้องหารือกับ ศธ.เพิ่มเติม หากได้ข้อสรุปจะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักงานศึกษา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อาทิ การทำความสะอาดพื้นที่ การกำหนดจุดคัดกรอง รวมถึงแผนการจัดการเรียนการสอนชุดแยกให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๗	เปิดเผย ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก ๑๖ ราย	matichon, thaipbs, nationtv, komchadluek	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ - ๒๑ ม.ค.๖๔ รวม ๖๓๕ ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ (๖๑๙ ราย) เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาพยาบาลใน รพ.พื้นที่กรุงเทพฯ ๑๔๕ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๔๗๔ ราย การติดเชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน โดยไทม์ไลน์แกลงไปแล้ว ๕๗๑ ราย มีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก ๑๖ ราย	<u>ด้านบวก</u> - สรุบบัญชีผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อและแจ้งไทม์ไลน์จากการสอบสวนโรคโดยละเอียดพร้อมแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงเข้าคัดกรองด้วยระบบ BKKCOVID-๑๙	- สำนักอนามัยและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และแจ้งช่องทางการคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเอง ผ่านระบบ BKK COVID-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๘	เตรียมสร้าง สวนสาธารณะ เพิ่มอีก ๔ แห่ง ในปี ๖๔	แนวหน้า, naewna	- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวถึงการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในปี ๖๔ ว่า กทม.มีโครงการสร้างสวนอีก ๔ แห่ง ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อีก ๖๒.๕ ไร่ ประกอบด้วย (๑) สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) เนื้อที่ประมาณ ๓๗ ไร่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้าแล้ว ๕๕% คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.๖๔ (๒) สวนชุมชนเขตบางรัก เนื้อที่ประมาณ ๐.๕ ไร่ อยู่ระหว่างขั้นตอน E-Bidding คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือน ก.พ.นี้ และจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.๖๔ (๓) สวนป่านิเวศอ่อนนุช ระยะที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ ได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ป่าแล้วจำนวนรวม ๕,๑๐๐ ต้น ส่วนงานก่อสร้างสวนป่านิเวศอยู่ระหว่างของบประมาณปี ๖๕ และ (๔) สวนสาธารณะในพื้นที่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้ยืนต้น จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น และอยู่ระหว่างออกแบบปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร กทม.ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะ/สวนป่านิเวศใหม่ ของ กทม.ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์